

BIDV Yên Bái ưu đãi lãi suất phục vụ khách hàng

Cuối năm là thời điểm nhu cầu vốn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp tăng cao, chuẩn bị hàng hóa cho thị trường Tết Nguyên đán. Bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), BIDV Yên Bái triển khai nhiều gói tín dụng linh hoạt với lãi suất ưu đãi, thủ tục thuận tiện, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế.

Những tháng cuối năm, nhu cầu vay vốn của khách hàng doanh nghiệp, cá nhân tăng cao. Bên cạnh cho vay các chương trình với lãi suất quy định của NHNN, tùy hạn mức và thời hạn vay, ngân hàng có những gói cho vay ưu đãi đặc biệt. Theo đó, BIDV Yên Bái triển khai gói tín dụng ngắn hạn cho vay SXKD đối với khách hàng cá nhân với quy mô gói tín dụng 200.000 tỷ đồng, thời gian áp dụng từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 31/5/2025; gói tín dụng trung hạn đối với khách hàng cá nhân với quy mô gói tín dụng 150.000 tỷ đồng, thời gian áp dụng đến hết ngày 30/6/2025; gói vay cho khách hàng tiểu thương về nhu cầu nhà ở, ô tô, tiêu dùng với gói tín dụng trên 3 tỷ đồng, thời gian áp dụng đến hết ngày 31/1/2026. Bên cạnh đó, BIDV Yên Bái cũng triển khai gói tín dụng cho khách hàng chi trả lương qua BIDV để phục vụ nhu cầu đời sống, căn cứ theo thu nhập bình quân hàng tháng và theo quy định cụ thể, tổng gói vay khoảng 7,5 tỷ đồng, thời gian áp dụng đến hết ngày

31/1/2026. Cùng đó, theo chỉ đạo chung của BIDV Việt Nam về triển khai gói tín dụng trung và dài hạn với quy mô 50.000 tỷ đồng phục vụ SXKD, gói tín dụng ngắn hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp với quy mô 270.000 tỷ đồng và gói tín dụng ngắn hạn dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô 80.000 tỷ đồng; các gói tín dụng này được áp dụng lãi suất linh hoạt, chỉ từ 5 - 7%/năm đối với vay ngắn hạn và từ 6,5 - 8,5%/năm đối với vay dài hạn. Đặc biệt, với các khách hàng vay vốn kinh doanh trong lĩnh vực xanh, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững đáp ứng các quy định sẽ được vay vốn với lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,5%/năm đối với gói vay ngắn hạn dưới 12 tháng và 5,5%/năm đối với kỳ hạn trung dài hạn từ 12 tháng trở lên. Gói vay trung dài hạn phục vụ nhu cầu đời sống 100.000 tỷ đồng đối với các khách hàng vay vốn phục vụ các nhu cầu như nhà ở, tiêu dùng, SXKD có tài sản bảo đảm bằng bất động sản kỳ hạn trung đến dài hạn, BIDV triển khai gói tín dụng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm. Với



Khách hàng giao dịch tại trụ sở BIDV Yên Bái.

Ông Nguyễn Thế Quỳnh - Phó Giám đốc BIDV Yên Bái cho biết: "Cuối năm, khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh sẽ cần nguồn tài chính lớn để đáp ứng nhu cầu SXKD, tích trữ hàng hóa để phục vụ Tết Nguyên đán, chi trả lương, thưởng cho công nhân, người lao động, BIDV Yên Bái đã triển khai cho vay gói ưu đãi theo đúng hướng dẫn của NHNN và BIDV Việt Nam dành cho khách hàng SXKD, khách hàng cá nhân vay ngắn hạn, trung và dài hạn để các đơn vị, người dân yên tâm phát triển sản xuất, bảo đảm nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cuối năm".

thời gian cho vay lên tới 30 năm và hạn mức cho vay tối đa đến 100% phương án vay vốn, BIDV Yên Bái luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng về các gói vay ưu đãi nhất.

Mới đây, BIDV Việt Nam chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai các gói tín dụng xanh với tổng quy mô lên tới hơn 19.000 tỷ đồng, mang lại những cơ hội tài chính hấp dẫn cho các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo công trình,

các lĩnh vực dệt may và sản xuất nước sạch. Với mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nước sạch, bao gồm: nước thải sinh hoạt, nước mưa làm nguyên liệu sản xuất, nước biển, nước nhiễm mặn, BIDV Việt Nam dành 5.000 tỷ đồng tín dụng xanh cho các dự án nước sạch và cam kết giảm thêm lãi suất lên đến 1,5%/năm so với mức sàn lãi

suất cho vay của BIDV theo quy định. Đồng thời, khi tham gia chương trình, doanh nghiệp có cơ hội tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn trong tương lai từ các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính quốc tế quan tâm tìm dự án xanh. Chương trình tín dụng có quy mô lên đến 3.000 tỷ đồng và 50 triệu USD cung cấp một nguồn vốn ưu đãi trọn gói cho các doanh nghiệp có các dự án đầu tư mới, dự án cải tạo nâng cấp công trình, nhà xưởng, máy móc thiết bị hướng tới việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm môi trường hoặc các phương án kinh doanh thực hiện các đơn hàng xuất khẩu đáp ứng các tiêu chí xanh của các thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... BIDV Yên Bái sẽ tập trung triển khai các gói vay theo đúng sự chỉ đạo của BIDV Việt Nam nhằm đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, khách hàng cá nhân để thúc đẩy phát triển kinh tế, đời sống đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.

Bám sát các mục tiêu phát triển và chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. BIDV Yên Bái tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết giảm chi phí để hỗ trợ, đồng hành, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cùng khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tiếp tục thực hiện tốt các gói tín dụng ưu đãi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

THANH TÂN

Cầu nối cho hành trình giảm nghèo bền vững



Năm 2024, chúng kiến nhiều khó khăn do thiên tai, biến đổi khí hậu tác động nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội của nhiều địa phương, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhóm yếu thế chịu thiệt hại nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đầu tư vốn tín dụng chính sách (TDCS) của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh. Trong bối cảnh đó, NHCSXH tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, bao gồm: tăng cường tuyên truyền chính sách, đầu tư tín dụng và quản lý nguồn vốn hiệu quả; phối hợp có hiệu quả các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng cần hỗ trợ. Đến nay, NHCSXH tỉnh đã xây dựng được mạng lưới điểm giao dịch rộng khắp 168 xã, phường và



Năm 2024, NHCSXH tỉnh tổ chức 2.088 phiên giao dịch xã phục vụ nhân dân.

Trong năm 2024, NHCSXH tỉnh đã hỗ trợ 26.868 lượt hộ vay vốn từ nguồn vốn TDCS bao gồm: 4.097 lượt hộ nghèo, 1.357 lượt hộ cận nghèo, 2.947 lượt hộ mới thoát nghèo, 3.148 lượt hộ kinh doanh vùng khó khăn và 4.382 lao động chưa có việc làm. Ngoài ra, nguồn vốn còn hỗ trợ xây dựng 20.894 công trình nước sạch, 42 nhà ở xã hội và chi phí học tập cho 327 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

thị trấn, với 2.315 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả, giúp hàng chục nghìn hộ tiếp cận nguồn vốn TDCS. Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết: "Năm 2024, đơn vị được

giao chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ là 624,2 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận chỉ tiêu, chúng tôi đã phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đến các phòng giao dịch huyện, thị xã để thực hiện. Nguồn vốn này

được ưu tiên cho vay vào các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, xây dựng nhà ở xã hội, duy trì việc làm, cải thiện vệ sinh môi trường và hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn". Theo NHCSXH tỉnh, năm 2024, đơn vị đã hỗ trợ 26.868 lượt hộ vay vốn, với doanh số đạt 1.557 tỷ đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 5.491 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm trước, giúp hơn 86.000 hộ gia đình thụ hưởng. Bên cạnh tăng trưởng dư nợ các chương trình TDCS, chất lượng nợ tiếp tục được duy trì ổn định; tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm tỷ lệ 0,45% tổng dư nợ.

Ngoài việc cung ứng kịp thời nhu cầu vay vốn, NHCSXH tỉnh đã để lại dấu ấn với nhiều hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Trong cơn bão số 3 (Yagi), đơn vị đã phối hợp với các cấp, ngành, chính quyền cơ sở để rà soát, thống kê và giải quyết khó khăn cho 31 khách hàng vay vốn với dư nợ 21,1 tỷ đồng; giải ngân 349 tỷ đồng cho 5.416 khách hàng bị ảnh hưởng thiên tai, tập

trung vào các chương trình hỗ trợ vốn hộ nghèo, cận nghèo, nước sạch, vệ sinh môi trường và giải quyết việc làm. Cùng đó, chính sách giảm lãi suất 2%/năm đã giúp 100% khách hàng vay vốn được hưởng lãi suất ưu đãi với số tiền giảm lãi lên tới 34,87 tỷ đồng. Những kết quả này đã khẳng định vai trò của TDCS và NHCSXH đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là công cụ, giải pháp có tính căn cơ, lâu dài để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Để duy trì và phát huy những kết quả đạt được, NHCSXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành và tổ chức, đoàn thể nhằm tăng cường nguồn vốn tín dụng, bảo đảm giải ngân nhanh chóng và hiệu quả. Mục tiêu của NHCSXH là không chỉ giảm nghèo, mà còn tạo ra sự phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế trong xã hội.

VĂN THÔNG